

Số: /SNN-TTr
V/v Triển khai tuyên truyền, PBGDPL
kiểm soát tham nhũng trong khu vực công
giai đoạn 2022 - 2025

Lai Châu, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Lai Châu giai đoạn năm 2022-2025 (Chỉ số PAPI); Kế hoạch số 540/KH-TTr ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh xây dựng thực hiện Chỉ số nội dung 4. Tích cực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công giai đoạn 2022 - 2025, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các Phòng, đơn vị trực thuộc sở tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 /7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

2. Tích cực kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Ban hành quy định các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, phương tiện làm việc, tài sản công. Bảo vệ và tạo điều kiện cho người phát hiện, tố giác, tố cáo, phản ánh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn hành vi người dân và doanh nghiệp phải chi tiền ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công có liên quan.

Duy trì hoạt động hiệu quả của trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ <https://sonnptnt.laichau.gov.vn/> cập nhập đầy đủ, chi tiết thông tin về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (*Mục phòng, chống tham nhũng*).

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ thông tin đến với cán bộ, người dân. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản Luật có liên quan đến kiểm soát tham nhũng để phổ biến, giáo dục pháp luật được giao theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành ở Trung ương và của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của các phòng, đơn vị.

Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu để tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Châu